

Số: 4118/KH-SLĐTBXH

Hưng Yên, ngày 19 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai các biện pháp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong phạm vi cơ quan, đơn vị cũng như trong quá trình triển khai các hoạt động chuyên môn, nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; đồng thời hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thiết lập trạng thái bình thường mới.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tập thể lãnh đạo; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, phòng, đơn vị; xác định trách nhiệm của mỗi cá nhân gắn với vị trí, công việc đảm nhiệm.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Thông tin, tuyên truyền

Bằng hình thức phù hợp, tổ chức tuyên truyền Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế; Kế hoạch 157/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh và các văn bản liên quan về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đề công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở; học viên, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; người lao động; đối tượng nuôi dưỡng trong các đơn vị thuộc Sở và các nhóm đối tượng liên quan hiểu rõ và thực hiện đúng quy định.

Hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động chủ động thực hiện và vận động người thân trong gia đình thực hiện quy định về biện pháp áp dụng đối với cá nhân: tuân thủ 5K; ứng dụng công nghệ thông tin; đi lại giữa các địa phương có cấp độ dịch khác nhau (*chi tiết quy định tại mục 2 phần III Kế hoạch 157/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh*).

Đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành và thông tin liên quan trên Cổng thông tin điện tử Sở và các kênh thông tin nội bộ đã được thiết lập.

2. Xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp thích ứng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị

2.1. Tại cơ quan Sở

Hoạt động tại cơ quan trở lại bình thường. Toàn thể công chức, người lao động tuân thủ các biện pháp áp dụng đối với cá nhân; hướng dẫn công dân đến liên hệ công tác tuân thủ quy định 5K.

Các phòng thuộc Sở rà soát những nhiệm vụ còn lại của năm, khẩn trương đề xuất Lãnh đạo Sở phê duyệt, tổ chức triển khai các hoạt động phù hợp với cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh. Lưu ý, tất cả các hoạt động khi triển khai phải xây dựng kế hoạch bằng văn bản, trong đó có biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo dõi, hướng dẫn, giám sát việc triển khai áp dụng các biện pháp thích ứng an toàn tại các đơn vị theo lĩnh vực quản lý.

2.2. Tại các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị sự nghiệp căn cứ cấp độ dịch của tỉnh, cấp độ dịch được chính quyền sở tại công bố (nếu có), đặc thù công việc, tình hình thực tế tại đơn vị, xây dựng kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép; trong đó cụ thể hóa việc thực hiện các biện pháp phòng dịch, các hoạt động chuyên môn của đơn vị từ nay đến hết năm 2021, dự kiến kết quả thực hiện nhiệm vụ quý IV và cả năm 2021; báo cáo về Sở **trước ngày 23/10/2021**.

Đối với Cơ sở Điều trị nghiện ma túy, Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu, Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ, chủ động rà soát, chuẩn bị các điều kiện; xây dựng phương án tiếp nhận đối tượng vào điều trị/nuôi dưỡng, học tập; gửi Sở xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện.

3. Tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội

3.1. Phòng Lao động - Việc làm

Chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu việc rà soát đối tượng, triển khai các chính sách và tổng hợp báo cáo kết quả hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Trung ương, của tỉnh.

Đánh giá thực trạng thị trường lao động, tham mưu ban hành kế hoạch khôi phục thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp trong quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh.

3.2. Phòng Giáo dục nghề nghiệp

Tham mưu việc hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp áp dụng biện pháp phù hợp, triển khai hoạt động tuyển sinh, đào tạo nghề; công tác tuyên